



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษา) จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา
๑. นายกิตติศักดิ์ มะหาหิง

วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก

วันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ได้แก่
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) เวลา ๐๘.๐๐ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญาและบุคลิกภาพ และอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้สมัคร ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)

ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ถ้าไม่มาตามกำหนดเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนในการสอบทุกภาคต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

วันเวลาประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหินร่องแค จังหวัดสระบุรี

๑. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการฯ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖๐ % ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะประกาศผลสอบคัดเลือก โดยคัดเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก

๓. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย